



# โรงเรียนวัดท้ายเกาะ

(โรงเรียนอีโคสคูลปี ๒๕๕๕)

โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑  
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓



โรงเรียนวัดท้ายเกาะ บริเวณโดยรอบโรงเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับปริมาณขยะ ขวดพลาสติก ของขนม ปริมาณขยะในชุมชน ในแหล่งน้ำ การเผาวัชพืช สารเคมีในพื้นที่การเกษตร และขยะจากภาชนะบรรจุสารเคมี

### **ผลการดำเนินงานตามพันธกิจโรงเรียนอโศกคุณ**

#### **พันธกิจที่ ๑ : นโยบายสิ่งแวดล้อมศึกษาและโครงสร้างการบริหารจัดการ**

โรงเรียนได้ดำเนินการกำหนดนโยบายของโรงเรียน ดังนี้

วิสัยทัศน์ คือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถ เต็มตามศักยภาพเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักความเป็นไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี  
อัตลักษณ์ คือ นักเรียนมีทักษะพื้นฐานด้านดนตรี

#### **พันธกิจที่ ๒ : การจัดการกระบวนการเรียนรู้**

โรงเรียนมีการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยจัดทำเป็นหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อมศึกษาในระดับชั้น ม.๑ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติผ่านกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนอโศกคุณอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลการเรียนรู้ตัดเกรดในรายวิชาตามเกณฑ์ และมีการประเมินผลตามเกณฑ์ของสถานศึกษา และโรงเรียนได้มีการจัดให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ได้รับการอบรมด้านการจัดการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑ โดยมีการนิเทศ ติดตาม เป็นระยะ

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน มีแปลงเกษตร ธนาคารขยะ แปลงผักไฮโดรโปนิกส์



#### **พันธกิจที่ ๓ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน**

โรงเรียนมีการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ดังนี้

ด้านขยะ โดยมีการจัดกิจกรรม ธนาคารขยะในโรงเรียน มีการนำขยะมารีไซเคิล และจัดป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะและการทิ้งขยะให้กับนักเรียนโดยมุ่งหวังให้นักเรียนนำไปขยายผลต่อบ้านของตนเอง

โรงเรียนยังสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การปลูกฝังด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น การจัดกิจกรรมธนาคารขยะ เพื่อแปลงขยะเป็นเงินและนำขยะมารีไซเคิล และนักเรียนยังสามารถนำขยะที่มีในบ้านของตนเองนำมาฝาก

ขายแลกเป็นเงินกับทางโรงเรียนได้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการเกษตร เพื่อปลูกฝังการทำเกษตรแบบไม่พึ่งพาสารเคมี ใช้สารธรรมชาติ



#### **พันธกิจที่ ๔ : การมีส่วนร่วมและเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา**

โรงเรียนได้รับความร่วมมือสนับสนุนจาก ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร นักเรียน ชุมชน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ในการพัฒนาเจดีย์มอญในวัดท้ายเกาะใหญ่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน ชุมชน และประชาชนที่สนใจ